



ข่าวสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2141-7777 โทรสาร 0-2143-9525



www.constitutionalcourt.or.th

Facebook : www.facebook.com/constitutionalcourt.thai
E-mail : pr_constitutionalcourt@gmail.com

ข่าวที่ ๑/๒๕๕๙
วันพุธที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

การสัมมนาทางวิชาการศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๘ ปี

ศาลรัฐธรรมนูญได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๑ จวบจนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา ๑๘ ปี แล้ว ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการที่สำคัญในการสนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหลายด้านด้วยกัน อาทิ การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย การดำรงหลักนิติธรรมของประเทศ การรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ดังปรากฏตามปณิธานที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ยึดถือต่อเนื่องมาว่า **“ยึดหลักนิติธรรม คำจูนประชาธิปไตย และห่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชน”**

ในวาระโอกาสที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ปฏิบัติหน้าที่มาอย่างต่อเนื่องและครบรอบ ๑๘ ปี ประกอบกับในวาระโอกาสที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสร็จสิ้นแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘ และจะได้แจ้งให้คณะรัฐมนตรีรับทราบ เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการให้มีการออกเสียงประชามติ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มีหลักการใหม่และการปฏิรูปประเทศในอันที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน และการดำรงรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงจัดให้มี**โครงการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ ๑๘ ปี เรื่อง มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่** ในวันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายบุรีรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญ จะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ฯ และนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งการอภิปรายโดยผู้เข้าอบรมหลักสูตรหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ ๑ - ๔ ประกอบด้วย นายชวน หลีกภัย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เจษฎ์ โทณะวณิก และศาสตราจารย์ ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ โดยมี ดร.เชาวนะ ไตรมาศ เป็นผู้ดำเนินการอภิปรายในหัวข้อ **“ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เอื้อกับประเทศชาติและประชาชน”** เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการระหว่างผู้เข้าร่วมอภิปรายกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา พร้อมทั้งได้ทราบถึงแนวทาง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิธีการต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป